



BẢN TIN

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

✉ : 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM
☎ : (028) 39.235.067

Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh - Email: chanh_1965@yahoo.com
Lm. Martino Trịnh Quang Khải

Giờ Lễ: Chúa Nhật: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00
Ngày thường: 5g00 - 17g30

Giải tội: Ngày thường, trước và sau lễ.

Số 259

Tháng 2 năm 2022

Đức Thánh Cha Phanxicô

chúc mừng các nước mừng Tết Nguyên đán

Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30.1.2022, Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc bình an và sức khỏe đến các nước mừng Tết Nguyên Đán sắp tới.

Đức Thánh Cha nói: "Ngày 1.2, khắp vùng Viễn Đông, cũng như nhiều nơi trên thế giới, sẽ mừng Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào thân ái và cầu chúc rằng trong Năm Mới mọi người được bình an, sức khỏe và cuộc sống bình an và an lành".

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ: "Thật đẹp biết bao khi gia đình tìm được cơ hội quây quần, cùng nhau trải qua những giây phút yêu thương, vui vẻ! Thật không may, nhiều gia đình sẽ không thể đoàn tụ trong năm nay do đại dịch. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua thử thách".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng rằng "nhờ thiện chí của các cá nhân và sự liên đới của các dân tộc, toàn thể gia đình nhân loại sẽ có thể đạt được các mục tiêu thịnh vượng về vật chất và tinh thần với sự năng động được đổi mới".

Trước khi chúc mừng Tết Nguyên Đán Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu về Ngày Thế giới Bệnh Phong. Ngài bày tỏ sự gần gũi với những người mắc căn bệnh này và hy vọng họ được hỗ trợ thiêng liêng và trợ giúp y tế. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Cần phải cùng nhau làm việc để những người này được hòa nhập hoàn toàn, vượt thắng mọi sự phân biệt đối xử liên quan đến một căn bệnh mà không may là vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh xã hội thiệt thòi hơn."

Ý cầu nguyện Tháng 2 năm 2022 của Đức Thánh Cha CẦU CHO CÁC NỮ TU VÀ NHỮNG PHỤ NỮ SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN

Chúng ta cảm ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, vì sứ vụ và lòng cam đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta.

Trước hết, đối diện với những thách đố của thế giới chúng ta đang sống, Đức Thánh Cha “khuyến khích tất cả những người nữ sống đời thánh hiến hãy phân định và chọn lựa điều gì là tốt nhất cho sứ vụ của mình”.

Như đã lặp lại nhiều lần trong triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha yêu cầu các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến “tiếp tục làm việc và gần gũi với anh chị em nghèo khổ, với những người bị gạt ra bên lề xã hội, với hết thảy những ai là nạn nhân của những kẻ buôn người; tôi đặc biệt mời gọi họ gần gũi với những anh chị em này”.

Video ý cầu nguyện được thực hiện với sự hỗ trợ và cộng tác của Liên hiệp các bề trên Tổng quyền, quy tụ hơn 1.900 hội dòng. Những video và hình ảnh trong sứ điệp thuật lại sự dẫn thân của các nữ tu giữa những người bản xứ, bên cạnh trẻ em đường phố, ở những ngôi làng thiếu lương thực và thuốc men, giữa những người di cư và người thất nghiệp, và ở bên nạn nhân của nạn buôn người. Video cũng không quên đóng góp to lớn của các nữ tu về mặt dân sự và trí tuệ: trong thực tế, các nữ tu và những người nữ thánh hiến giảng dạy tại các trường đại học, tham gia các hội nghị thượng đỉnh quốc tế về môi trường, và làm trung gian trong các tình huống khủng hoảng chính trị.

Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng đôi khi các nữ tu bị đối xử bất công, ngay cả trong Giáo hội, và ngài mời gọi họ đấu tranh chống lại nó và đừng mất can đảm. Ngài yêu cầu họ tỏ bày vẻ đẹp của tình yêu và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa trong vai trò là những giáo lý viên, những thần học gia và những người hướng dẫn thiêng liêng.

Đức Thánh Cha mong rằng các nữ tu “tiếp tục làm cho sự tốt lành của Thiên Chúa được biết tới qua những công việc tông đồ mà họ đang làm. Nhưng trên hết là qua chứng tá đời sống thánh hiến của họ.” (CSR_314_2022)

TIN GIÁO PHẬN

❖ Tuần Tĩnh tâm năm 2021 của Linh mục đoàn TGP Sài Gòn



Linh mục đối diện với tính thế tục” là chủ đề của Tuần Tĩnh tâm năm 2021 dành cho linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn, diễn ra tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 24.1 đến 27.1.2022.

Tuần Tĩnh tâm này đã dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11.2021, nhưng phải dời lại 2 tháng do hoàn cảnh dịch bệnh.

Tham gia Tuần Tĩnh tâm này có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và 339 Linh mục. Vị giảng phòng là Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long.

Khai mạc

Ngày đầu tiên của Tuần Tĩnh tâm đã khởi sự vào lúc 9 giờ với huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ngài nói với các Linh mục về việc tổ chức Thánh lễ và giáo lý trong mùa dịch bệnh; nhắc nhở về đức khiết tịnh, cách sống hiệp hành và sinh hoạt mục vụ của các linh mục. Ngay sau đó, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã trình bày về Thượng Hội đồng Giám mục 2021-2023 cấp Giáo phận.

Trong các ngày tĩnh tâm, các linh mục đã cùng nhau dâng Thánh lễ, đọc Phụng vụ các Giờ Kinh, Châu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, xét mình, xưng tội, cầu nguyện lâu giờ và suy niệm nội dung của các bài giảng tĩnh tâm.

Vì vẫn còn trong thời gian dịch bệnh Covid nên khi tĩnh tâm, các linh mục thường xuyên đeo khẩu trang, trừ khi ăn cơm (ăn uống trong không gian thoáng rộng của nhà cơm và khoảng sân thoáng đãng của chủng viện).

Nội dung các bài giảng tĩnh tâm

Với những lời tha thiết khi giảng tĩnh tâm, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho thấy các nguy hại của tính thế tục trong đời sống Linh mục:

- Tính thể tục hủy hoại đời sống thánh thiện, tàn phá các đức nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục của các Linh mục.

- Tính thể tục tạo nên phong cách đạo đức giả, lối sống công chức, chạy theo tiền bạc và tinh thần giáo sĩ trị.

- Tính thể tục khiến cho linh mục không còn tha thiết và nhiệt huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Đức Cha Anphong đã đưa ra những bản xét mình rất kỹ lưỡng để giúp các linh mục, khi nhận ra và vượt thắng chủ nghĩa thể tục hóa, sẽ từng ngày được trở nên thánh thiện hơn trong đời sống cá nhân, trong cách thi hành sứ vụ và trong nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.

Mừng lễ đặc biệt

Trong Tuần Tĩnh tâm, các linh mục đã có cơ hội chúc mừng sinh nhật Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long vào ngày 26.1; mừng 60 năm Linh Mục (4 cha), 50 năm Linh Mục (12 cha) và 25 Linh Mục (1 cha) trong Thánh lễ sáng 27.1.2022.

Các linh mục cũng sốt sắng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo và cầu cho các vị mục tử đã qua đời vào sáng 26.1.2022.

Bế mạc

Vào ngày 27.1, sau Thánh lễ bế mạc lúc 10g và bữa ăn trưa lúc 11g30, Tuần Tĩnh tâm dành cho linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn đã khép lại vào lúc 12g30, trong niềm vui huynh đệ thánh thiện, với quyết tâm vượt thắng tính thể tục và sống thánh thiện của các vị tham dự.



❖ Thư kêu gọi đóng góp cho việc trùng tu Nhà Thờ Đức Bà

Công trình trùng tu nhà thờ Chính Toà Đức Bà sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, ít nhất là đến cuối năm 2027, vì tu bổ, sửa chữa, nâng cấp một công trình cổ 140 năm tuổi như nhà thờ Đức Bà của chúng ta là một công việc đầy đầy khó khăn, hết sức phức tạp, mất rất nhiều thời giờ, vì không thể làm vội vã được, mà cần phải làm thật cẩn thận.

Vì thế, xin quý Ông, Bà, Anh Chị Em bằng lời cầu nguyện và chia sẻ gánh nặng qua việc rộng rãi đóng góp vào công trình này sớm được hoàn thành.

TIN GIÁO XỨ

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm mục vụ Họ Đạo Chợ Quán

Chuẩn bị cho 300 năm ngày thành lập Họ Đạo vào năm tới, anh chị em không chỉ tu sửa ngôi thánh đường của Họ Đạo, mà phải tái tạo lại cả những phần hư nát trong mỗi người mình từng giờ, từng ngày trong cuộc sống, sao cho xứng đáng là con dân Thiên Chúa của Họ Đạo Chợ Quán". Đó là lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng cho giáo dân họ đạo nhân chuyến thăm mục vụ.

Từ 17 giờ 30 ngày 30.1.2022, thỏa lòng khao khát được đón vị chủ chăn của Tổng giáo phận, đại diện cho hơn 300 giáo dân trong giáo xứ đứng trước sân nhà thờ Chợ Quán chào đón Đức TGM Giuse Nguyễn Năng về thăm mục vụ giáo xứ lần đầu tiên kể từ ngày Ngài về Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ 00, Đức TGM Giuse chủ tế, đồng tế có linh mục Chưởng ấn Phêrô Kiêu Công Tùng cùng Cha Sờ Gabriel Trịnh Công Chánh, Cha phó Martinô Trịnh Quang Khải.







HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN MỪNG ĐÓN CHÚA XUÂN

Một mùa Xuân nữa đã về trên quê hương đất nước Việt Nam. Hòa trong niềm vui đón Xuân Nhâm Dần 2022, Họ Đạo Chợ Quán đã cử hành các Thánh lễ rất long trọng từ ngày 31.01.2022 đến 03.02.2022 (từ 29 Tết đến Mừng Ba Tết).

Xuân năm nay, khi đến Họ Đạo Chợ Quán, ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi vì Họ Đạo trang hoàng đẹp quá.

Trong 3 ngày Tết, các Thánh lễ sáng cử hành lúc 7 giờ 00, các Thánh lễ chiều cử hành lúc 17 giờ 30.

Từ một tháng trước Cha Sở, Cha Phó, Quý Soeur và Hội Đồng Mục Vụ đã họp chuẩn bị cho mừng Xuân Nhâm Dần, các anh chị em thiện chí đã hăng say làm đẹp cho Họ Đạo như trồng cây, treo cờ, treo đèn, treo băng rôn... và tập nghi thức cho các Thánh lễ ngày Tết. Ngoài hình thức bên ngoài, toàn thể giáo dân còn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Xuân, xua đuổi những lỗi lầm năm qua bằng việc lãnh bí tích hòa giải.





Thánh lễ đêm Giao thừa

Đêm Giao thừa người Công giáo Việt Nam cùng nhau quy tụ nơi nhà của Chúa, nhìn lại một năm đã qua, để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả mọi sự tốt lành Chúa đã ban tặng, cho cuộc sống cá nhân, gia đình và cầu xin Chúa ban một mùa xuân và một năm mới được an lành hạnh phúc.





Thánh lễ Mừng 1 Tết Nhâm Dần

Năm cũ qua đi, một năm mới chính thức lại về. Trong bầu không khí thiêng liêng của ngày đầu năm mới, Thánh lễ đầu năm dường như trở nên thật đặc biệt. Dù sau một đêm Giao thừa nhưng Thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày Mừng 1 Tết lại có sự hiện diện đông đảo các giáo dân để cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu bình an cho năm mới.







Thánh lễ Mừng 2 Tết Nhâm Dần

Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ hai kèm theo lời hứa: để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy...” Đó là ý chính của ngày kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ.





Thánh lễ Mừng 3 Tết Nhâm Dần

“Lao động trong công việc hàng ngày, hàng giờ, giúp chúng ta củng cố vững chắc và hoàn thiện công trình sáng tạo của Thiên Chúa”... Đó là lời chia sẻ của Cha Tổng Đại Diện Inhaxiô chủ tế trong Thánh lễ ngày mừng 3 Tết cùng với Cha Sờ Gabriel, Cha Phó Martinô và sự hiện diện của đông đảo giáo dân Họ đạo Chợ Quán. Khởi đầu thánh lễ lúc 17 giờ 30 ngày 3.2.2022, cộng đoàn cùng nhau rước kiệu Thánh Giuse, mẫu gương lao động.



❖ Thánh lễ Nhà quàn Hải cốt đầu năm Nhâm Dần

Thánh lễ cầu cho Các Đấng Linh hồn vào lúc 6 giờ 00 mỗi Thứ Hai đầu tháng. Đặc biệt tháng Hai năm 2022 là ngày đầu năm, Họ Đạo tập họp lại ở nhà quàn Họ Đạo để cầu nguyện cho các linh hồn nam nữ, đó là việc làm rất ý nghĩa để chúng ta tưởng nhớ đến những người thân thương đã khuất, chỉ có cách duy nhất đó thì các linh hồn mới sớm có cơ hội được tha nên rất cần sự giúp đỡ của những người đang ở cõi dương gian này, bằng cách tham dự các thánh lễ, xin lễ, bằng tâm tình nguyện cầu khi viếng nơi an nghỉ tạm bợ chờ ngày phục sinh của những anh chị em đã qua đời.



LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2022

- 01/02/2022: Thứ Ba **Mùng Một Tết Nhâm Dần**
Cầu bình an cho năm mới
Trước Thánh lễ rước kiệu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 02/02/2022: Thứ Tư **Đâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Lễ kính**
Mùng Hai Tết Nhâm Dần
Kính nhớ Tổ tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Trước Thánh lễ rước kiệu kính Đức Mẹ Maria
- 03/02/2022: Thứ Năm **Mùng Ba Tết Nhâm Dần**
Thánh hóa công ăn việc làm
Trước Thánh lễ rước kiệu kính Thánh Giuse
- 04/02/2022: Thứ Sáu **đầu tháng**
- 05/02/2022: Thứ Bảy **đầu tháng - Thánh Agatha** **Lễ nhớ**
Trinh nữ, tử đạo
- 06/02/2022: **Chúa Nhật V mùa thường niên**
- 07/02/2022: Thứ Hai **đầu tháng**, Thánh lễ tại nhà quàn Hải cốt
- 10/02/2022: Thứ Năm **Thánh Scholastica** **Lễ nhớ**
Trinh nữ
- 11/02/2022: Thứ Sáu **ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC**
Ngày Quốc tế bệnh nhân
Trước Thánh lễ rước kiệu kính Đức Mẹ Maria
- 03/02/2022: **Chúa Nhật VI mùa thường niên**
- 14/02/2022: Thứ Hai **Thánh Cyrillô, Đan sĩ** **Lễ nhớ**
Thánh Mêthôđiô, Giám mục
- 20/02/2022: **Chúa Nhật VII mùa thường niên**
- 22/02/2022: Thứ Ba **Lập Tông Tòa Thánh Phêrô** **Lễ kính**
- 23/02/2022: Thứ Tư **Thánh Pôlycarpô** **Lễ nhớ**
Giám mục, tử đạo
- 27/02/2022: **Chúa Nhật VIII mùa thường niên**

Nguồn: tgpsaigon.net; conggiao.info; HDGMVN; Vatican News



✿ Vui với người vui

Đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy - Chúa Nhật 02/01/2022

01. Gioan VŨ KHÁNH DUY AN
320/32A Trần Bình Trọng, P.4, Q.5
02. Phêrô HUỖNH TƯỜNG ANH
86 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Q.7
03. Maria ĐỖ PHẠM KHẢ HÂN
03 Nhiêu Tâm, P.5, Q.5
04. Maria THÁI NGỌC ANH
61/16 Hùng Vương, P.4, Q.5
05. Giuse MAI HOÀNG PHÚC
155 Trần Phú, P.4, Q.5
06. Têrêsa NGÔ VIVIAN
B1-18 C/c Phúc Thịnh, 311 Cao Đạt, P.1, Q.5
07. Phêrô LÊ HUỖNH MẠNH THIÊN
117A Trần Bình Trọng, P.2, Q.5
08. Đa Minh NGUYỄN NGỌC ĐỒNG
61/65 Hùng Vương, P.5, Q.5
09. Gioan Baotixita NGUYỄN ĐÌNH LẬP
111/81D Trần Bình Trọng, Q.5

✿ Chúc mừng Trăm năm Hạnh phúc

Thứ Bảy, 15/01/2022 Anh Phêrô PHẠM TRUNG HẬU
Chị Anna HOÀNG MỘNG ANH THƯ

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN
MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ LÊ VĂN LỘC

Chúc mừng Bỏ Mạng

GIÁO KHU 2

Ngày 13.02.2022

Xin Thiên Chúa chúc lành qua sự bầu cử của thánh Phaolô Lê Văn Lộc, ban cho Giáo khu 2 mỗi ngày thêm trưởng thành trong đức tin và lòng mến, luôn hăng say, vui vẻ và nhiệt thành để trở nên những chứng nhân sống động cho Chúa.